



- ๒ -

มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผู้ร้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนได้ความว่า เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๘.๓๐ นาฬิกา ผู้คัดค้านให้นายวราเดช แพงแขง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ไปดำเนินการขอทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวงว ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน รวม ๘๒ คน โดยผู้คัดค้านใช้เงินส่วนตัวเป็นเงิน ๑๖,๔๐๐ บาท การทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ทุนประกัน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นกรณีที่ผู้คัดค้านยอมเล็งเห็นผลที่จะได้รับประโยชน์ในการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ทำการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลดังกล่าว การกระทำนั้นเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อำเภอวงว จังหวัดลำปาง ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงขอให้มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านมีกำหนดเวลาหนึ่งปี

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า การกระทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยใช้เงินส่วนตัวของผู้คัดค้าน เกิดก่อนช่วงระยะเวลาภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้คัดค้านจนถึงวันเลือกตั้ง ส่วนการคุ้มครองตามกรรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่มีผลตั้งแต่วันที่รับประกันภัยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนั้น เป็นเพียงผลของการทำประกันภัยดังกล่าวเท่านั้น แม้เป็นการบริหารองค์กรท้องถิ่น

/นอกกรอบ



- ๓ -

นอกกรอบ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับหรือตามสั่งการของหน่วยงานที่กำกับดูแล แต่เป็นการแก้ไข เยียวยา หรือสามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างเต็มที่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการเป็นระยะเวลาที่ยาวนานหรืออาจจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ผู้บริหารจัดทำโครงการนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในปีที่ ๑ ไปจนถึงครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง การกระทำของผู้คัดค้านไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ ขอให้ยกคำร้อง

ในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ตรวจคำร้อง คำคัดค้านกับสอบคู่ความแล้ว เห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ จึงให้งดการไต่สวน

ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า ผู้คัดค้านเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลำปาง หมายเลข ๒ ก่อนหน้านั้นผู้คัดค้านเคยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ นายวราเดช แพงแสง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ดำเนินการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๘๒ คน ด้วยเงินส่วนตัวของผู้คัดค้านเป็นเงิน ๑๖,๔๐๐ บาท เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่

/วันที่ ๒๗



- ๔ -

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ทุนประกัน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
การทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นการกระทำก่อน ๖๐ วัน ก่อนวันครบวาระ
การดำรงตำแหน่งของผู้คัดค้านจนถึงวันเลือกตั้ง โดยครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า ผู้ร้องมีอำนาจยื่นคำร้องขอให้
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านมีกำหนดเวลาหนึ่งปีได้หรือไม่ เห็นว่า การที่ผู้คัดค้าน
ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นการเริ่มต้นผูกพัน
ในการคุ้มครองประโยชน์ ตั้งแต่วันทำสัญญาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอดระยะเวลา
ที่กำหนดในสัญญาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไม่อาจแบ่งช่วงเวลาในการคุ้มครอง
ประโยชน์ว่าเกิดในช่วงเวลา ๖๐ วัน ก่อนวันครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งจนถึง
วันเลือกตั้งได้ เมื่อการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเกิดขึ้นก่อนช่วงเวลา 60 วัน ก่อนวัน
ครบวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง การกระทำของผู้คัดค้านดังกล่าวจึงไม่เป็นการ
ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๕๗ วรรคสอง ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านได้
จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง.

นายอนุสรณ์ ศรีเมนต์

นายเกียรติวุฒิ จุฑารัตนากุล

นายธีรวัฒน์ ไตรวาริ

ศิริพร/พิมพ์/ทาน